



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๒ กระทู้ คือ

๑) กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุน การผลิตข้าวเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด นายบุญมี สุระโคตร เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน นายทวีวงศ์ จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๖ ครั้ง

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ และ

ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๖ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายคำณูณ ลีทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการพิจารณา

นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบในการตอบกระทู้ถามอยู่ระหว่างพักฟื้นจากการป่วย (หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท) ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรังนกนางแอ่นบ้านหรือผลิตภัณฑ์รังนกนางแอ่นบ้านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน

๓.๑.๓ กระทำฎาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งฎาม ฎามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

### ผลการพิจารณา

ตามทีกระทรวงมหาดไทยขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากเดิมต้องเสีย ภาษีภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ อีกทั้งมีสื่อบางฉบับลงข้อมูลว่ากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน ทำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจผิด จึงขอเรียนฎามว่า ในการออก ฎหมายลำดับรองของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร และจะ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด และในการจัดประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรูปแบบอย่างไร และซึ่งขณะนี้มีปัญหา ในทางปฏิบัติมาก ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้มีความ ฎกต้องและชัดเจนอย่างไร นอกจากนี้ ขอเสนอแนะให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่

**นายสันติ พร้อมพัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับ มอบหมายให้ตอบกระทู้ฎามตอบชี้แจงว่า มีฎหมายลำดับรองทั้งหมด ๑๘ ฉบับ โดยกระทรวงการคลัง รับผิดชอบ ๗ ฉบับ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ๖ ฉบับ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส่วนที่ทั้งสองกระทรวงรับผิดชอบร่วมกัน ๕ ฉบับ นั้น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๓ ฉบับ และได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษา จึงพร้อมจัดเก็บ ภาษีที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ฎหมายลำดับรองที่ประกาศแล้วมีความครอบคลุมและ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมินราคาที่ดิน และท้องถิ่นนำราคา ประเมินตั้งเป็นราคากลาง โดยรูปแบบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดิน จะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ คือ (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเกษตรกรรม จะคิดอัตราภาษี ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑ (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จะคิดอัตราภาษี ร้อยละ ๐.๐๒ - ๐.๑ (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) และ (๒) จะคิดอัตราภาษี ร้อยละ ๐.๓ - ๐.๗ (๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะคิดอัตราภาษี ร้อยละ ๐.๓ และถ้าปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างต่อไป อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น ๐.๓ ทุก ๓ ปี

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้รับผิดชอบ ในการตอบกระทู้ฎามตอบชี้แจงว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดินในอดีตเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้วิจรรย์ฎาน ในการเก็บจนเกิดการประทุมิชอบ และภาษีบำรุงท้องทีก็ใช้อัตราราคากลางในปี ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔

โดยท้องถิ่นเป็นผู้ประเมิน แต่กฎหมายใหม่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งราคา และให้เจ้าของที่ดินที่ไม่เห็นด้วย ทำการคัดค้าน ส่วนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยกเลิกไปหมดแล้ว และกฎหมายใหม่ก็รองรับประเด็น ปัญหาได้ทั้งหมด สำหรับการขยายเวลาการบังคับใช้นั้น ท้องถิ่นต้องสำรวจให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ประกาศราคาประเมินในเดือนพฤษภาคม และแจ้งเจ้าของที่ดินในเดือนมิถุนายน ซึ่งเจ้าของที่ดิน สามารถคัดค้านและฟ้องศาลได้ โดยระหว่างฟ้องสามารถขอลงทะเบียนได้ นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน แต่กฎหมายต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยไม่มีภาระทางภาษี โดยที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นใน ๓ ปีแรก ส่วนที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยจะเริ่มเก็บที่มูลค่า ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป ทั้งยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยืนยันว่าไม่สามารถกลับไปใช้กฎหมาย เดิมได้ จะให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการและเริ่มจัดเก็บในเดือนสิงหาคม โดยจะมีการปรับอัตราจัดเก็บใหม่ ในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชน

### ๓.๑ กระตุ้มถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

กระตุ้มถามที่ ๓.๒.๑ กระตุ้มถาม เรื่อง การป้องกันภัยหรือเหตุร้ายแรง  
ในแต่ละจังหวัด นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

#### ผลการพิจารณา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและ เสียชีวิตจำนวนมาก ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ๑๗ ชั่วโมง ซึ่งกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั่วประเทศ โดยมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนั้น กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการป้องกันเหตุร้ายในแต่ละจังหวัดอย่างไร มีความพร้อมหรือไม่ มีการประสานงานในแต่ละจังหวัดอย่างไร ทั้งตำรวจ ทหาร และพลเรือนหรือ ส่วนกลาง เพื่อยับยั้งป้องกันมิให้ปัญหาบานปลายได้อย่างไร และมีมาตรการควบคุม กำกับดูแลอาวุธ ร้ายแรงที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารอย่างไร

**พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้รับผิดชอบ ในการตอบกระตุ้มถามตอบชี้แจงว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวอยู่ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่า การก่ออาชญากรรม หรือการก่อการร้ายไม่ครอบคลุมในกฎหมายฉบับนี้ ในการป้องกันจึงไม่มีหน่วยงานหรืองบประมาณที่จะ ดำเนินการได้ แต่จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเรื่องหมอและการสาธารณสุข รวมถึงไม่เคยมีการจ่ายเงิน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะเหตุการณ์ดังกล่าวมาก่อน แต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ในจังหวัดใด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็น ผอ.กอ.รมน. และมีฝ่ายทหารเป็นรอง ผอ.กอ.รมน. ซึ่งสามารถ ให้คำปรึกษาได้ กรณีถ้าเกิดความรุนแรงตามที่ได้ยกตัวอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเรียกหน่วยงาน ที่รับผิดชอบให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เช่น ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีแผนดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่อย่างไร และประสานหน่วยทหารเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด

นครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ถือว่าเป็นบทเรียนที่หน่วยงานจะต้องมีมาตรการไว้รองรับ ต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.กอ.รมน. ต้องกำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ แต่ละพื้นที่ต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมปฏิบัติการหยุดยั้งอย่างรวดเร็ว ต้องมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย และถ้ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านี้ ต้องใช้กฎหมายที่ยกระดับความเข้มข้นในการรักษาความมั่นคงต่อไป ในส่วนกองทัพได้มีมาตรการในการเก็บรักษา ควบคุมและกำกับดูแลอาวุธร้ายแรงแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และใช้ความรุนแรงกับทหารที่มีหน้าที่รักษาอาวุธร้ายแรง ทหารที่มีหน้าที่รักษาอาวุธร้ายแรงจึงมีอาวุธเฉพาะอันควรที่จะดูแลความเรียบร้อย และต่อไปจะต้องมีมาตรการรักษาความเรียบร้อยตามระดับความรุนแรงที่พร้อมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กระทู้ถามที่ ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการผลิตล้นจีแม่กลอง  
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#### ผลการพิจารณา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบในการตอบกระทู้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าว ตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

กระทู้ถามที่ ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสื่อสารและการกำกับ  
สื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวิกฤตสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นครราชสีมา  
นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

#### ผลการพิจารณา

จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่จังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นภาวะการณ์วิกฤต ซึ่งได้มีการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการจัดการเกี่ยวกับสื่อในภาวะวิกฤตอย่างไร รวมทั้งมีมาตรการในการกำกับสื่อมวลชนให้อยู่ในมาตรฐานอย่างไร นอกจากนี้ มีมาตรการและแนวทางกำกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยในต่างประเทศ พบว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องคำนึงถึง การไม่มีการกระตุ้นภาวะอารมณ์ในการรายงานข่าว ไม่พาดหัวข่าวให้ใหญ่ ไม่เร่งสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่รายงานข่าวซ้ำไปซ้ำมา ไม่นำเสนอขั้นตอนรายละเอียดอันจะนำไปสู่การเลียนแบบ นำเสนอรูปภาพ วีดีโอให้น้อยที่สุด และระมัดระวังการนำเสนอที่ให้ผู้กระทำได้เป็นวีรบุรุษ นอกจากนี้ เห็นว่าจากกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อให้รอบคอบ ส่วนการกำกับสื่อมวลชนรวมถึงสื่อออนไลน์ต้องมีการ

วางมาตรการกำกับดูแล โดยใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญและกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน ทั้งนี้สังคมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ให้รอบคอบและอย่างถูกต้อง

**นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการสื่อได้อย่างดี อาทิ กรณีเด็กติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย มีการตั้งศูนย์สำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งมีการกำหนดผู้แถลงข่าวอย่างชัดเจน และมีการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ การควบคุมและกำหนดพื้นที่สื่อมีความยากลำบาก เนื่องจากมีสื่อหลายรูปแบบ และมีการเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งสื่อจะมีทั้งสื่อหลักที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกสทช. และสื่อที่ใช้ช่องทางของเอกชน อาทิ Facebook Twitter โดยรัฐบาลได้ดำเนินการประสานงาน และขอความร่วมมือกับสื่อช่องทางดังกล่าวจากต่างประเทศ ในกรณีไม่นำเสนอข้อมูลภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และก็ได้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ รัฐบาลได้พยายามดำเนินการจัดระบบระเบียบของสื่อ และสื่อออนไลน์ให้เหมาะสม มีการศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมาย โดยเพิ่มโทษและเพิ่มอำนาจให้ไม่ละเมิดสิทธิ อันเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบกับเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างเสรีในทุกรูปแบบ การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมของสื่อต่าง ๆ รวมถึงการขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อออนไลน์

**เรื่องด่วน**

**จำนวน ๑ เรื่อง**

**- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒)**

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑ คน คือ นายรัชนนท์ ธนนันท์ นั้น

คณะกรรมการมาธิการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมการมาธิการสามัญได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการทั้งในส่วนที่มีได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	๓๖	คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ	๑๔๙	คะแนน
ไม่ออกเสียง	๓๓	คะแนน

จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายรัชชานันท์ ธนานันท์ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากวุฒิสภา จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งประธานวุฒิสภาจะได้แจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการพิจารณาของวุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (กศ.ป) จะได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

- |   |                |
|---|----------------|
| (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | (ไม่มี)        |
| (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                | (ไม่มี)        |
| (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                   | จำนวน ๑ เรื่อง |

- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ ครั้ง (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

#### ผลการพิจารณา

ที่ประชุมลงมติให้มีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

และรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- |                  |         |
|------------------|---------|
| (๗) เรื่องอื่น ๆ | (ไม่มี) |
|------------------|---------|

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา

